

**Mừng 25 Năm Hồng Ân Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam**  
**Tổng Giáo Phận Atlanta**  
**(1998 - 24/10 – 2023)**



Đức Tổng Giám mục Gregory J. Hartmayer, OFM Conv., Tổng Giáo phận Atlanta, trong thư đề ngày 22 tháng 3 năm 2023 gửi tới Linh mục Phêrô Vũ Ngọc Đức, Cha Sở Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam, Riverdale, với nội dung như sau:

*“Tôi vô cùng vui mừng được cùng với anh chị em và toàn thể cộng đoàn Đức Mẹ Việt Nam tạ ơn và mừng Kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ.*

*Nhà thờ Công giáo Đức Mẹ Việt Nam đã trở thành một phần quan trọng không chỉ trong đời sống tinh thần của giáo dân mà còn là một món quà to lớn cho khu vực rộng lớn hơn mà nhà thờ phục vụ ở Riverdale và cộng đồng xung quanh. Ví dụ không thể tin về di sản văn hóa sống động của người Việt Nam được tôn kính, sinh*

*sống và công việc trong khu vực đã đóng góp nhiều vào sự lớn mạnh làm đa dạng hóa sự phát triển bùng nổ của phía nam Atlanta từ một phần tư thế kỷ qua.*

*Hãy yên tâm về sự tiếp tục cầu nguyện của tôi cho giáo xứ, các linh mục, phó tế, nhân viên và đặc biệt là giáo dân thuộc Giáo xứ Đức Mẹ Việt Nam vào dịp trọng đại này và trong những ngày tháng năm sắp tới.”*

Với những lời chúc phúc khích lệ trên đây của Đức Tổng Gregory, vị Cha chung của Tổng Giáo phận, nên hơn nửa năm qua cộng đoàn Dân Chúa Atlanta có cơ hội nhìn lại sự hiện diện của mình nơi đây từ năm 1975; đặc biệt hướng tâm tình vào dịp mừng kỷ niệm 25 năm Họ Đạo Đức Mẹ Việt Nam được nâng lên hàng Giáo Xứ, qua Sắc Lệnh ngày 24 tháng 10 năm 1998 của Đức Tổng Giám mục John Francis Donoghue, đồng thời bổ nhiệm Đức Ông Francis Phạm Văn Phương làm Cha Chánh Xứ tiên khởi.

Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam càng ngày càng thêm dân số, và nhiều gia đình nhất là các gia đình trẻ trưởng thành dần dần di chuyển về phía Đông Bắc Atlanta với công ăn việc làm thích hợp, nên Tổng Giáo phận thành lập thêm Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Nocross, do Cha Chánh Sở Phanxicô Xaviê Trần Quốc Tuấn phụ trách, phát triển nhanh chóng, nay có số giáo dân đông gấp đôi GxĐMVN. Tổng Giáo phận đang trên tiến trình mở thêm một Họ Đạo cho nhu cầu mới; ngoài ra, vùng ngoại ô xa thành phố Atlanta có 3 Cộng đoàn CGVN nhỏ đang sinh hoạt từ nhiều năm qua.

Gần đây, vùng Bắc Georgia có thêm nhiều người Việt tìm đến định cư. Người CGVN lại được có Đức Cha Gioan Trần Văn Nhàn, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Atlanta, với 17 Linh mục Việt Nam hiện diện phục vụ.

Trở lại với ngày kỷ niệm **Ngân Khánh Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam**; qua Thư Mục Vụ chuẩn bị mừng đại lễ, Cha Chánh Xứ đương nhiệm Phêrô Vũ Ngọc Đức viết thông báo tổng quát như sau:

*Tháng Mười cũng gọi là Tháng Mân Côi, chúng ta vẫn có thói quen tốt lành Mừng Đại Hội Đức Mẹ Lavang vào cuối tháng. Năm nay 2023, Đại Hội Đức Mẹ Lavang được tổ chức từ thứ Năm 19/10 tới Chúa Nhật 22/10. Đây cũng là dịp đặc biệt mừng kỷ niệm Giáo Xứ được thành lập tròn 25 năm...*

**Tổ chức bên ngoài** từ việc chuẩn bị làm cuốn Kỷ Yếu, in áo T-Shirts đánh dấu ngày quan trọng khi nhìn lại sự phát triển chung bao gồm các Đoàn Thể, Giáo Họ, Phong Trào, Chương Trình, cũng như sinh hoạt Phụng Vụ của các Ca Đoàn; cho tới cơ sở cũng được làm sạch sẽ bằng việc sơn lại các hàng rào, làm sạch các tường, chỗ đậu

xe, cũng như chỉnh trang lại những nơi cần thiết như bàn ghế, dụng cụ, trang trí, v.v... Đài Đức Mẹ Sầu Bi được xây dựng bên cạnh Đài Thánh Tâm với các sân cỏ đẹp làm gia tăng cảnh quang cầu nguyện...

**Chuẩn bị đời sống nội tâm, nhất là trong những ngày cao điểm, được Cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, Dòng Chúa Cứu Thế, đến từ Washington DC, hướng dẫn tâm tình sống đạo giữa đời qua các chủ đề chung: **Nén Bạc Chúa Trao – Chặng Đường Ân Phúc, Hiệp Hành và Thách Đố Tương Lai**, và riêng cho các ngày như sau:**

- Thứ Năm: 25 năm – Chặng đường Ân Phúc.
- Thứ Sáu: Giáo Xứ và lời mời gọi hiệp hành.
- Thứ Bảy: Mẹ Maria – Mẫu gương cho những thách đố tương lai.
- Chúa Nhật: Cảm tạ và Ngợi khen Thiên Chúa Toàn Năng, bao gồm
  - + Thánh Lễ Đại Trào, do Đức Cha Phụ tá Gioan Trần Văn Nhân chủ tế cùng các Linh mục đồng tế.
  - + Có các đại diện chính quyền, các tôn giáo khác, cũng như các Ban Thường Vụ của Giáo Xứ hay Cộng Đồng Công Giáo xa gần tham dự.
  - + Tiệc mừng và văn nghệ ngay sau Thánh Lễ tại Trung Tâm Sinh Hoạt.

Tín thác vào lòng thương xót quan phòng của Chúa cùng sự bảo bọc trìu mến của Mẹ Lavang, và nhờ công nghiệp của các Thánh Tiên Nhân Tử Đạo Việt Nam, mọi dự tính lần lượt được diễn tiến thật tốt đẹp trong dịp kỷ niệm **25 Năm Cảm Tạ Hồng Ân** của Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam Atlanta.

Video ngắn sau đây do anh Giuse Mai Hoàng Minh, Chủ tịch và Ban Thường Vụ HĐGX thực hiện, nhằm ghi lại đôi nét cùng những hình ảnh ‘xưa-nay’ về cuộc hành trình đức tin từ lúc khởi đầu với vài chục gia đình Công giáo Việt Nam liên kết nhau trong một Cộng Đoàn (năm 1976) nhỏ bé, cho tới đôi trăm nhà có nhu cầu sinh hoạt của một Họ Đạo (năm 1989), rồi lớn lên với vài ngàn thành viên trong Giáo Xứ Thể Nhân (năm 1998); đến nay năm 2023 thế hệ thứ hai trưởng thành, chăm lo dưỡng dục thế hệ thứ ba để sẵn sàng tiếp nối “Đường Hy Vọng” mà các bậc Cha Ông đã liên tục đắp xây... Kính mời vào xem theo đường dẫn:

<https://drive.google.com/file/d/17mPhnn45yrQLpUbQij620kOQjhtNoQe7/view>

Cầu mong Dân Thánh Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam Atlanta với **Nén Bạc Chúa Trao** hôm nay sẽ biến thành **Nén Vàng Dân Chúa** dịp mừng 50 năm Kim Khánh sẽ tới!!!

**Giuse Đặng Văn Kiêm**